

## Bài phát biểu của ĐTC Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long

T&#225;c Gi&#7843;: ĐTC Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long  
Th&#7913; Ba, 22 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2011 07:07

---

Thái Hà là một biểu tượng của chí khí anh dũng của dân tộc ta, quyết không khuất phục trước bất kỳ quy luật nào.

### Bài phát biểu của ĐTC Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long trong đêm thắp nến 19/11/2011 tại Melbourne, Australia



#### *ĐTC Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long trong cuộc biểu tình*

Kính thưa toàn thể quý vị,

Hôm nay, chúng ta, những người quan tâm đến tình hình đất nước và đức biếu là tôi Giáo Xứ Thái Hà, đến đây để bày tỏ sự liên đới của chúng ta với những bào quỳ cầu nguyện và nhất là những người đang tranh đấu cho tự do, công lý và những giá trị nhân bản đang bị một chính phủ độc tài đàn áp chà đạp coi thường. Nhân danh ban tôi chức, tôi xin chào đón và cảm ơn quý vị, Công Giáo cũng như không Công Giáo, các đoàn thể chức, cũng như mọi người đến đây không những vì một Thái Hà hay một tôn giáo mà vì những lợi ích cho một dân tộc và vì tiến độ cho một Tổ Quốc.

Thái Hà là một biểu tượng của chí khí anh dũng của dân tộc ta, quyết không khuất phục trước bất kỳ quy luật nào. Chính vì thế, một chính phủ độc tài đàn áp thì không thể dung tha Thái Hà. Đấng gì có thể. Bất chấp mọi nguy hiểm qua các phương tiện truyền thông “lập pháp” của chính quyền, Thái Hà vẫn kiên trì công liên tục chỉ vì họ không khuất phục bất kỳ quy luật nào.

Có thể nói, sau những biến cố Tòa Khâm S, Đấng Chiêm hay Công Dân, Thái Hà là thành lũy cuối cùng của lòng kiên cường có chức. Đấng với một chính phủ độc tài, không gì đáng sợ cho họ hơn là ý chí bất khuất có chức. Chúng ta có thể nói rằng một trăm cá nhân đứng kháng thì

## Bài phát biểu của Đấng Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long

T&#225;c Gi&#7843;: Đấng Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long  
Th&#7913; Ba, 22 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2011 07:07

---

hãy chia sẻ những mất mát Thái Hà.

Thì chúng ta hiểu tại sao chính quyền cộng sản Việt Nam lại quy tụ tâm trí tại Thái Hà cho những đau khổ và họ đã dùng những người đồng hương để tiếp nhận những mất mát tiêu đó. Ngày 3 tháng 11 mới đây, họ đã cho hơn 100 du đấng và còn để những người dân, để do tính mạng các linh mục, giáo dân. Sau đó những người này còn dùng bữa ăn để phá khu vực những linh thiêng. Thì họ những người những người thì không phải còn để thì là gì. Thì mà, những cộng đồng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước còn “vừa ăn cướp vừa la làng” qua các những người truy cập thông của họ. Thì họ mất tiếp đoàn lãnh đạo những thì sẽ đưa đến những chúng ta đi về đâu? Thì từ trước, khi đến những chúng ta đến trước bao thì tách, thì thành thì đến thôn quê, thì Nam Quan thì mũi Cà Mau, thì đến liên đến họ đi, thì những người lãnh đạo lại đi về với đến bào mất cách dã tâm với. Nhưng con tu lại đang lao xuống với thì những người đi về khi con tu lại sách nhiễu hành khách thay vì cứu người cho cả tu.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Hôm nay chúng ta đến đây không chỉ lên án những hành động bất nhân và phi pháp đang xảy ra tại quê nhà. Chúng ta đến đây cũng không chỉ để cho mất sự đến bào Công Giáo tại Thái Hà, vì đây không phải là mất về tôn giáo đến thu. Thì nghĩ trên hết mọi lý do, chúng ta đến đây vì những người lại của mất dân tộc, vì tiến để của mất đến nước. Thái Hà là biểu tượng cho mất chí khí anh dũng của dân tộc ta. Thì mất những người nên cho Thái Hà chính là thì lên cho đêm đen đang bao trùm xuống trên quê hương chúng ta. Thì sự cho Thái Hà chính là thì sự cho những đến bào quốc nội đang mong mỏi và đến tranh cho mất Việt Nam thì sự có thể do, pháp quyền, công bằng, văn minh và thái hòa.

Thì nghĩ, đây cũng là những người Việt chúng ta tại họ người đến tâm trí trí với nhau trong cùng một mất mất đích chung, không phân biệt tôn giáo, khuyến khích những chính trị; không phân biệt Bắc, Trung hay Nam; thì mất chí không phân biệt là công dân Úc hay còn là công dân Việt Nam. Mất đích chung đó là gì, là mất Việt Nam tự do, công bằng, văn minh. Mọi người Việt Nam chúng ta dù mang quốc tịch Úc hay họ chi về Việt Nam không phải cúi mình họ thì n - những người Đấng Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thì nói – những hãnh diện sánh vai với cộng đồng nhân loại.

Tôi là giám mục Công Giáo, những tôi về mang dòng máu Việt Nam và không thì không thao thì sự mất mất thì quá bị quan về hiện trạng đến nước. Những con đến đến đến đến lại thì sáng cho quê hương là con đến đến dài và chúng ta là những người gốc lột đến. Tôi những người

## Bài phát biểu của ĐTC Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long

T&#225;c Gi&#7843;: ĐTC Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long  
Th&#7913; Ba, 22 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2011 07:07

---

bà Aung San Suu Kyi khi đứng hỡi chúng nào dân chúng tôi đứng nể c Miến Điện mà bà đã tranh đấu trong suốt cuộc đời; bà nói rằng thành quả của bất cứ cuộc tranh đấu nào không thể rời đi từ trái xương hay mất ngòi nào đó ban cho ta. Chính chúng ta phải tranh đấu lấy. Khi ngòi Miến Điện mong muốn và tranh đấu cho dân chúng thì dân chúng sẽ đứng với họ. Tôi rất tâm đắc với những lời của bà. Tôi thấy mình chính mình cũng phải làm gì đó cho quê hương. Tranh đấu cho mất tiếng lại tiếng sáng cho Việt Nam là bổn phận và trách nhiệm, bổn phận và trách nhiệm của những người mang dòng máu Việt Nam.

Tôi ước chúng ta đang lâm nguy; bóng đêm của sự dốt tài gian ác đang bao phủ trên quê hương chúng ta. Mất ngòi nể thì không thể phá tan bóng đêm đó. Những người chúng ta, những người con dân nể Việt Nam khắp năm châu bổn phận đứng đấu lòng đứng lên mất ngòi nể thì bóng đêm đó sẽ phải tan biến. Hãy cùng nhau tiếp sức cho Thái Hà và cho mọi người trên khắp nể đấu đứng nể. Hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xích của sự bẻ o tàn, dể trá và gian ác là chế độ của ng sể. Hãy cùng nhau khai thông dòng sông lể ch sẽ để nó để c chể y và làm để mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu.

Quý vị thân mến, khi hỡi chuông Thái Hà vang lên, ngòi giáo dân đã để c u nguy cho giáo xể. Hôm nay, chúng ta, những người con của Trời Quể hỡi ngoể hay ở trong nể cùng nghe tiếng chuông Thái Hà báo để ng tể quể lâm nguy. Chúng ta hãy cùng nhau giữ c u Việt Nam thân yêu đang để ng trể c vể c thể m của sẽ bằng hoể hoàn toàn. Tiếng chuông Thái Hà sẽ là tiếng chuông báo hiể cái chết của chế nghĩa của ng sể n lể thi và sẽ quang phể c của quê hương.

Đất nể c Việt Nam muôn năm. Dân tể c Việt Nam muôn năm!